
sþ. 311. Fyrirspurn [186. mál]
til heilbrigðismálaráðherra um störf nefndar, sem skipuð var af heilbrigðismálaráðherra til
að vinna að gagngerri endurskoðun geðheilbrigðismála.

Frá Salome Þorkelsdóttur.

1. Hverjir voru skipaðir í nefndina?
2. Hefur nefndin lokið störfum?
3. Ef svo er, hverjar voru niðurstöður nefndarinnar?


